

ด่วน

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว๑๐๘๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ๘๙๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและการประกาศเกียรติคุณ
ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้าง
คุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดในประกาศคุรุสภาที่แนบ
มาพร้อมนี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

ในการนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบการวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ประเภทละ ๑ คน รวม ๓ คน จากสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอแจ้งประกาศคุรุสภา เรื่องการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลครูสภา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ประสงค์ส่งผลงาน
เข้ารับการคัดเลือก ให้เสนอแบบขอรับการคัดเลือกโดยจัดส่งเอกสารดังนี้

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒) แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
ทุกข้อตามแบบแนบท้ายประกาศฯ จำนวน ๕ ชุด/เล่ม ขนาดกระดาษ A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวก
แล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า)

ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

จุดบริการงานคุรุสภา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒๖๘๔

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๔-๓๗๖๑๒๕๐